

**เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง  
 เขตพื้นที่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์**

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ อำเภอตรอน ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง  
 เขตพื้นที่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์



เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นายชาติตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน นายกิตติศักดิ์ ล้ออุทัย  
 หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ นายศรัณย์ ขจรเดช ประมงอำเภอตรอน และนายฐาปกรณ์  
 ลิ้มบรรจง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการประมง จ.อุตรดิตถ์ ร่วมชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับ  
 กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง เขตพื้นที่ อ.ตรอน ให้ทราบถึงข้อจำกัดปริมาณน้ำต้นทุน และเพื่อให้สามารถวาง  
 แผนการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยมี นายโกศล ขำแสง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย  
 พัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง เขตพื้นที่ อ.ตรอน จำนวน 40  
 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์



นายกิตติศักดิ์ ล้ออุทัย  
 กตส-ฟ.

นายกิตติศักดิ์ ล้ออุทัย กตส-ฟ. กล่าวว่า ปีนี้ เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้าค่อนข้างน้อยกว่าทุกปี น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบ  
 อาชีพ เกษตรกรรม กสิกรรม การเลี้ยงปลา และเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ปัจจุบัน (1 ตุลาคม 2557) ระดับน้ำ  
 เหนือเขื่อน 144.65 เมตร รทก. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 5,532.35 ล้าน ลบ.ม. (58.17%) ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 2,682.35 ล้าน ลบ.ม.  
 (40.28%) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนสามารถเก็บกักน้ำให้มากที่สุด กรมชลประทานจึง  
 กำหนดมาตรการระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม -31 ตุลาคม 2557 มีการระบายน้ำวันละ 1-4 ล้าน ลบ.ม. ในกรณีมีน้ำ  
 สาขาเพียงพอ หากแม่น้ำสาขาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค จะมีการระบายน้ำเพิ่มวันละ 5-8 ล้าน ลบ.ม. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ  
 ประชาชนท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงไป กรณีระดับน้ำในแม่น้ำนานต่ำกว่าหัวสูบน้ำ การสูบน้ำของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  
 ให้แก้ไขโดยการสูบน้ำหรือติดตั้งแพสูบน้ำ ส่วนการเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมือง อ.ตรอน อ.พิชัย)  
 และจังหวัดพิษณุโลก (อ.เมือง อ.บางกระพุ่ม) ให้สำนักชลประทานที่ 3 ประสานงานกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งขอความ  
 ร่วมมือจากเกษตรกรให้ดำเนินการเฉพาะร่องน้ำลึก เพราะจะส่งผลกระทบต่อกระชังปลาเกยตื้น สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงปลาได้  
 เมื่อราษฎรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาได้รับทราบข้อมูลแล้วจะได้ร่วมหาแนวทางหรือวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งในแต่ละปีปริมาณน้ำมีต้นทุน  
 ไม่เท่ากัน



นายราตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน กล่าวว่า ขอขอบคุณเขื่อนสิริกิติ์ ประมงจังหวัด และประมงอำเภอตรอน รวมถึงกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังทุกท่าน ที่มาร่วมกันชี้แจง และรับฟังข่าวสาร ข้อมูลที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่ออาชีพของการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำน่านโดยตรง การเลี้ยงปลาในกระชังนั้นจำเป็นต้องรับฟังติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้นำข้อมูลมา วิเคราะห์ วางแผน และปรับตัวเข้ากับปริมาณน้ำที่มีอยู่ ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอนนั้น ประกอบอาชีพหลักคือการทำนา และมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงปลาในกระชัง ปีนี้ปริมาณน้ำของ เขื่อนสิริกิติ์อยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้งดทำนาปรังทุกพื้นที่ ดังนั้น การประกอบ อาชีพเสริมจะมีความสำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยในระยะเร่งด่วนนี้ขอให้ แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน อาทิ 1) ลดปริมาณการเลี้ยงปลาให้น้อยลง 2) ขยายพื้นที่กระชังให้มากขึ้นแล้วใส่ปลาต่อกระชังให้น้อยลง 3) ขุดร่องน้ำบริเวณกระชังให้ลึกมากขึ้น สำหรับ ตามลำน้ำบาง พื้นที่ที่แบ่งร่องน้ำเป็น 2-3 ร่องนั้น ทำให้เกิดปัญหาระดับน้ำตื้นเขิน จึงขอฝากให้ทุกคนระดม ความคิดกันว่า จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร มีแผนอย่างไร เมื่อวางแผนแล้วจะดำเนินการอย่างไร ให้มา ประกันร่วมกัน และทางอำเภอจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรม ประมง และหน่วยงานของท้องถิ่นต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป



นายราตรี บุญมาก  
นายอำเภอตรอน

คน กฟผ. ภาคภูมิใจ  
สืบสานผ้าไทย ใส่ทุกวันพฤหัสบดี

## กยส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2557



เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมกองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ นายทรงภูมิ พงษ์กลีเทวินท์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 3 /2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบาย กยผ. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การรายงานการปฏิบัติงาน ณ เขื่อน KURICHHU HYDRO POWER PLANT ณ ราชอาณาจักรภูฏาน โดย นายทรงภูมิ พงษ์กลีเทวินท์ กยส-ฟ. และเรื่องเล่าจากหน่วยงานอีก 2 เรื่อง คือ เรื่อง การเปลี่ยนโถส้วมชนิดยongเป็นชนิดนั่งราบ โดยแผนก หอส-ฟ. นายดิเรก พัดพิน นายดิเรก พัดพิน ช่างระดับ 7 และนายอิทธิกรณ เกิดก่อวงศ์ ช่างระดับ 3 และเรื่อง การทำหุ่นคอนกรีตยึดโยงแพสูบน้ำ โดย นายอรรถพล จิราภักดิ์ ช่างระดับ 3 สังกัด แผนก ททส-ฟ.

## โครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร



เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 นายโสภณ ศรรักษา วิศวกรระดับ 10 กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประชาคม โรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร และ นายพยุงค์ดี เหมืองหม้อ ทีมที่ปรึกษาประชาคมฯ ร่วมกับ นายสุพัฒ นาครพรม หัวหน้ากลุ่มงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเรื่องการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ให้กับราษฎรและเยาวชน ต.หนองแถม อ.พรมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 40 คน ณ สำนักงานสภาวัฒนธรรม ต.หนองแถม จ.พิษณุโลก โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์การทำน้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด แก่นายนาม ใจโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรม ต.หนองแถม



# กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์



เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย ตำบลในเมืองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสถิตพงศ์ ศิวะวามร นายอำเภอพิชัย นายสุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ และนายบุญยลักษณ์ ฉลองสัพพัญญู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ร่วมชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตามลำแม่น้ำน่านที่มีทั้งหมด 88 สถานี ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 150 คน ให้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูฝน ปี 2557 และคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำฤดูแล้ง ปี 2557/2558 เพื่อเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าจึงจำเป็นต้องทราบถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น



นายสุเทพ เลิศศรีมงคล  
อชส.

นายสุเทพ เลิศศรีมงคล อชส. กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของเขื่อน คือการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และปล่อยเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดที่อาศัยน้ำจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในการทำเกษตรกรรม แต่แต่ละปีมีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปีนี้ มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย ปัจจุบัน (3 ตุลาคม 2557) เขื่อนสิริกิติ์มีระดับน้ำเหนือเขื่อน 144.91 เมตร รทก. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 5,584.24 ล้าน ลบ.ม. (58.72%) ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 2,734.24 ล้าน ลบ.ม. (41.05%) ดังนั้น เขื่อนสิริกิติ์จึงระบายน้ำตามมาตรการของกรมชลประทานใน 4 มาตรการ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2557-31 ตุลาคม 2557 มาตรการที่ 1 มีการระบายน้ำวันละ 1-4 ล้าน ลบ.ม. ในกรณีมีน้ำจากแม่น้ำสาขาเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค มาตรการที่ 2 หากแม่น้ำสาขามีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค จะมีการระบายน้ำเพิ่มเป็นวันละ 5-8 ล้าน ลบ.ม. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงไป มาตรการที่ 3 กรณีระดับน้ำในแม่น้ำน่านต่ำกว่าหัวสูบน้ำ ของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ให้แก้ไขโดยการสูบน้ำหรือติดตั้งแพสูบน้ำ และมาตรการที่ 4 การเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมือง อ.ตรอน อ.พิชัย) และจังหวัดพิษณุโลก (อ.เมือง อ.บางกระทุ่ม) ให้สำนักชลประทานที่ 3 ประสานงานกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ดำเนินการเฉพาะร่องน้ำลึก



**นายบุญลักษณ์ ฉลองศัพท์พิชญ์ ผอ.โครงการชลประทานอุตรดิตถ์** กล่าวว่า วันนี้ นำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์และนโยบายของกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำมาแจ้งให้ทราบ ในส่วนของชลประทาน การเก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อการบริโภคอุปโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกมาเตือนชาวนาในพื้นที่ 22 จังหวัด ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้งดทำนาปรังทั้งหมด เนื่องจากน้ำส่วนใหญ่เก็บไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และเก็บไว้ใช้ในต้นฤดูฝนปี 2558 เพราะสภาพอากาศปรับเปลี่ยนรวดเร็วมากเนื่องจากภาวะโลกร้อน แต่จะส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง คือ การปลูกพืชไร่ตามศักยภาพของน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่



**นายบุญลักษณ์ ฉลองศัพท์พิชญ์  
ผอ.โครงการชลประทานอุตรดิตถ์**



**นายอัษฎางค์ สีหราช  
ประธานกลุ่มสหกรณ์การเกษตรตำบลคอรุม**

**นายอัษฎางค์ สีหราช ประธานกลุ่มสหกรณ์การเกษตรตำบลคอรุม** กล่าวว่า มีความรู้สึกดีใจที่ปีนี้เขื่อนสิริกิติ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดินทางลงพื้นที่ชี้แจงเรื่องสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ต่างๆ ให้ได้รับทราบ อำเภอฟิชัย มีพื้นที่สำหรับทำนา 100,000 กว่าไร่ มีสถานีสูบน้ำ 45 สถานี เมื่อได้รับฟังมาตรการแล้วก็ไม่สิ้นหวัง ยังมีมาตรการที่ 3 ที่ต้องพึ่งพาการสูบน้ำของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ต่อจากนี้ต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการช่วยกันหาทางออก ถ้าวันนี้เกษตรกรต้องงดทำนาแล้วจะให้ทำอะไรแทน เพราะทุกคนล้วนเป็นหนี้สถาบันการเงินกู้ต่างๆ หรืออาจจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้หนี้ให้ยาวออกไป หากมีมาตรการให้งดทำนาจริง ช่วยวางแผนให้เกษตรกรได้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วมีผลผลิตในระยะสั้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรยังประคองตัวเองให้ยืนอยู่ต่อไปได้

**แสดงความยินดีวันคล้ายวันครบรอบ 16 ปี  
วันคล้ายวันประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน**

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายสุรณ ขุนทอง หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน พร้อมร่วมในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โดยมี **นายนวนฤต เห่งกระโทก** หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ



# กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เขต อ.พหลโยธิน จ.พิษณุโลก

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เขต อ.พหลโยธิน จ.พิษณุโลก แจ้งข้อจำกัดปริมาณน้ำต้นทุนน้อย และอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม



เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายสุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ และนายประพนธ์ คำไทย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ร่วมชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เขต อ.พหลโยธิน จ.พิษณุโลก เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝน ปี 2557 รวมถึงคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำฤดูแล้งปี 2557/2558 ในวาระการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พหลโยธิน โดยมี นายธรรมศิทธิชัย สามกษัตริย์ นายอำเภอพหลโยธิน ข้าราชการ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอพหลโยธิน จำนวน 500 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอพหลโยธิน จังหวัดพิษณุโลก

นายสุเทพ เลิศศรีมงคล อชส. กล่าวว่า เขื่อนสิริกิติ์ สร้างขึ้นปิดกั้นลำน้ำน่าน เมื่อฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่ จ.น่าน ถึงตอนเหนือของ สปป.ลาว ปริมาณน้ำจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเขื่อนสิริกิติ์สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 9,510 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำเพื่อการชลประทานเป็นหลัก และช่วยในการผลักดันน้ำเค็ม ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้เท่านั้น ปีที่ผ่านมาและปีนี้เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำน้อย ซึ่งการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล ต้องระบายน้ำตามแผนของคณะกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร) ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้น คือ การขอให้เกษตรกรงดทำนาปรังในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง รวมถึงในเขตชลประทานลุ่มน้ำอื่นๆ เนื่องจากต้องเลือกจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นอันดับแรก ส่วนภาคการเกษตร จะเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเป็นหลัก ขณะเดียวกันจำเป็นต้องเหลือน้ำส่วนหนึ่งไว้เป็นต้นทุนสำหรับการทำนาปีอุปโภค บริโภคในช่วงต้นฤดูฝนปี 2558 เพราะมีความเสี่ยงที่ฤดูแล้งอาจยาวนาน หรือฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ ในส่วนในพื้นที่ อ.พหลโยธิน ถูกจัดสรรน้ำให้กับ 3 โครงการใหญ่ๆ คือ 1.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร 2.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล และ 3.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน หากน้ำในเขื่อนสิริกิติ์มีน้อยจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในเขต อ.พหลโยธิน ซึ่งสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ณ ปัจจุบัน (2 ตุลาคม 2557) ระดับน้ำเหนือเขื่อน 144.76 เมตร รทก. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 5,554.27 ล้าน ลบ.ม. (58.40%) ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 2,716.25 ล้าน ลบ.ม. (40.78%) ขณะนี้ กรมชลประทานได้กำหนดมาตรการ 4 มาตรการให้กับเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนสามารถเก็บกักน้ำให้มากที่สุด มาตรการที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม -31 ตุลาคม 2557 มีการระบายน้ำวันละ 1-4 ล้าน ลบ.ม. ในกรณีมีน้ำจากแม่น้ำสาขาเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค มาตรการที่ 2 หากแม่น้ำสาขามีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค จะมีการระบายน้ำเพิ่มเป็นวันละ 5-8 ล้าน ลบ.ม. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ลงไป มาตรการที่ 3 กรณีระดับน้ำในแม่น้ำน่านต่ำกว่าหัวสูบน้ำ การสูบน้ำของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ให้แก้ไขโดยการสูบน้ำหรือติดตั้งแพสูบน้ำ และมาตรการที่ 4 การเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมือง อ.ตรอน อ.พิชัย) และจังหวัดพิษณุโลก (อ.เมือง อ.บางกระพุ่ม) ให้สำนักชลประทานที่ 3 ประสานงานกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ดำเนินการเฉพาะร่องน้ำลึก

นายประพนธ์ คำไทย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร กล่าวว่า วันนี้ได้นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ต่อองค์กรกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ฝนจึงมีปริมาณน้อยลง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการใช้น้ำในภาคการเกษตรและการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ทุกท่านจึงจำเป็นต้องทราบถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในวันที่หนึ่งจัดทำนาปรัง โดยเฉพาะที่จะปลูกในช่วงปลายปี 2557 นี้เป็นต้นไป เพราะอาจทำให้น้ำข้าวจะได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง สำหรับการปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อย หรือการประกอบอาชีพอื่นทดแทนการทำนาปรัง ให้วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกร

## ทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลจirim ร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า



เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 นายภัทร พุ่มไสว พนักงานวิชาชีพระดับ 8 ในฐานะทีมที่ปรึกษาประชาคม ต.จirim พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากชะลอม ประจำปี 2557 ณ วัดปากลิ ม.13 บ้านท่าใหม่ ต.จirim อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีราษฎรในพื้นที่บ้านท่าใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ให้การสนับสนุนเครื่องปั้นไฟ น้ำดื่มเหนือเขื่อน จำนวน 500 ขวด ปัจจัย จำนวน 2,000 บาท และปัจจัยจากชมรมพุทธศาสน์เขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 1,000 บาท



**เชื่อนสิริกิติ์ จัดงาน “วันสายใยสัมพันธ์”  
ส่งพี่กลับบ้าน อย่างอบอุ่นและประทับใจ**



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายสุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานจัดงาน “วันสายใยสัมพันธ์” ส่งพี่กลับบ้าน ปี 2557 โดยมี ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ร้านอาหารระเบียงน่าน เชื่อนสิริกิติ์ โดยในงานมีกิจกรรมสักการะหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ การปลูกต้นทองกวาวเพื่อเป็นที่ระลึก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การมอบของที่ระลึกและดอกไม้ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ พร้อมร่วมร้องเพลงอำลา และตั้งแถวเพื่อส่งพี่ๆ ในวันสุดท้ายของการทำงาน โดยบรรยากาศ เป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ

**นายสุเทพ เลิศศรีมงคล อชส. กล่าวในงานว่า** วันนี้เป็นวันมงคล วันที่พวกเราชาวเชื่อนสิริกิติ์พร้อมใจกันเพื่อแสดงมุทิตาจิตอำลาพี่ๆ ผู้เกษียณอายุงาน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานที่เชื่อนสิริกิติ์ สำหรับเชื่อนสิริกิติ์ได้รับการชมเชยจากคนภายนอกว่าเป็นครอบครัวที่มีความรักใคร่แน่นแฟ้น และที่สำคัญที่สมจิต รอดเสน ผู้เกษียณได้กล่าวไว้ว่า ครอบครัวเดียวกันอย่าทะเลาะกัน ให้รักกัน เพราะความรักไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆ ผมเชื่อได้ว่าพี่ๆ ผู้เกษียณอายุ โดยเฉพาะ 4 ท่าน ที่มาร่วมงานในวันนี้ มีจิตใจที่รักน้องๆ เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

**อชส.กล่าวต่อว่า** ขอให้พี่ๆ ดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เรื่องนี้สำคัญ อยากให้มีสุขภาพที่ดี ต้องออกกำลังกาย จะได้มีกายจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุข เรื่องเงินขอให้ใช้เงินอย่างมีความสุข และที่สำคัญที่สุด ขอให้พี่ๆ ทุกคนกลับมาเยี่ยมน้องๆ หรือมาร่วมงานทุกครั้งที่เชื่อนสิริกิติ์มีงาน สำหรับการจากลาในวันนี้ ขอให้พี่ๆ ไปแต่ตัว หัวใจไม่ได้ไปไหนยังอยู่ด้วยกันตลอด



นายสุเทพ เลิศศรีมงคล  
อชส.







**นางบุญเดือน จันทรา ข.5 สังกัด นก-ขส. กล่าวว่า** มีความรู้สึกใจหาย เคยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ประทับใจมากที่ได้มาทำงานที่ กฟผ. หลายปี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้าที่ดี และต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารทุกท่านพร้อมคณะกรรมการที่ได้อัดงานนี้ขึ้นให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ



นางบุญเดือน จันทรา

**นายเชอิม จันสว่าง ข.5 สังกัด แผนก หงส-ฟ. กล่าวว่า** มีความรู้สึกดีใจและเสียใจที่ต้องจาก กฟผ.ไป อย่างไรก็ตาม พอถึงวาระเกษียณทุกคนก็ต้องไปอยู่ดี ผมขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะจัดงานทุกท่านที่จัดงานในวันนี้ครับ



นายเชอิม จันสว่าง

**นายทองสุข ทองเชิด ขก.4 สังกัด แผนก หรส-ฟ. กล่าวว่า** มีความรู้สึกประทับใจผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นกันเอง ไม่แบ่งระดับชั้น ทำงานที่ กฟผ. มีความอบอุ่นและมีความสุข



นายทองสุข ทองเชิด

**นางศุภลักษณ์ วรรณสวาท ขก.4 สังกัด ส่วนกลาง อขส. กล่าวว่า** ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ รู้สึกใจหายที่ต้องเกษียณออกไป ยินดีจะกลับมาเจอกันอีกหากเขื่อนสิริกิติ์จัดงาน การทำงานที่นี่ มีความรู้สึกอบอุ่นใจดีใจ เพราะได้ทำงานหลายแผนกได้ร่วมงานกับทุกๆ คน สิ่งที่ได้ทำผิดพลาดกลับไป อาจทำให้เกิดความขุ่นข้องใจหมองใจ อยากขอโทษ ณ โอกาสนี้ และอยากฝากกับน้องๆ ว่า กฟผ.เป็นองค์กรใหญ่ อยากให้ทุกคนร่วมมือกันสามัคคีกัน



นางศุภลักษณ์ ทองเชิด



NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์  
ฝ่ายอาคารสถานที่

**“1A” ลดโลกร้อน อนุรักษ์พลังงาน**

**A:AVOID** คือ การเลี่ยงการใช้พลังงาน  
อย่างไร้ค่า การสูญเสียพลังงาน โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  
แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม

เลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเผาขยะพิษ

เลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
ถุงพลาสติก กล่องอาหาร ถ่าน ไฟฉาย

เลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร CFC

<http://property.bu.ac.th/>

## ขอเชิญชวน

ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์  
สร้างสรรค์ เชื้อนสิริกิติ์ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 3  
และร่วมเชียร์ **นักกีฬาเปตอง**



ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557  
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.



ณ สนามกีฬาเปตองเชื้อนสิริกิติ์

จัดทำโดย แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชื้อนสิริกิติ์